

PHỤ LỤC 2
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN
THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số 65 /BC-TTHĐND ngày 06 / 12 /2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)

STT	Nội dung ý kiến	Trả lời	Kết quả giải quyết
I. TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8			
1	Cử tri Y Xen, A Đris, Đoàn Thị Huệ, Lê Thanh Hương – thị trấn Đăk Tô: Công tác đo đạc, kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng đầu tư dự án đầu tư kè sông Đăk Tô đoạn qua khối 1 hiện đã hoàn thành. Tuy nhiên đến nay đơn vị chủ đầu tư chưa thông báo cho Nhân dân biết khi nào thực hiện đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và đơn giá đền bù, hỗ trợ như thế nào. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư có văn bản thông báo cho nhân dân về thời gian thực hiện và mức giá đền bù, hỗ trợ	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 2) đối với dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tô Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm kê về đất và tài sản có trên đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của 82 hộ gia đình, cá nhân tại khối 1 và khối 7, thị trấn Đăk Tô đã hoàn thành. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội về công tác bồi thường, hỗ trợ, cụ thể: Tổ chức xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ. Tổ chức xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất. Do vậy, chưa có cơ sở để lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thông báo, niêm yết công khai để lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Sau khi giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường bồi thường của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kết quả xác minh nguồn gốc	Đang giải quyết

		sử dụng đất sẽ lập Phương án bồi thường, tổ chức thông báo, niêm yết công khai để lấy ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân. Thời gian tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến hoàn thành trong năm 2024.	
--	--	---	--